

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ดอลลาร์ได้แรงหนุนหลังวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายภาษี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุน จากการที่วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐ

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.70 และแนวต้านที่ 32.60

*ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหลายสกุลในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติมาตรการปฏิรูปภาษีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

*วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติมาตรการปฏิรูปภาษีในวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้พรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีโด้นัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ โกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายในการปรับลดภาษี

*มีแนวโน้มว่าวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะหารือกันในสัปดาห์นี้ เพื่อปรับร่างกฎหมายภาษี ของทั้งสองสภาเข้าด้วยกัน

*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า มาตรการปรับลดภาษีสำหรับภาคเอกชนและคนรวย จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ

*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้น เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐจะต้องพึ่งพาเงินกู้มากยิ่งขึ้น ขณะที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง

*แต่นักวิเคราะห์มองว่า ดอลลาร์จะปรับขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความก้าวหน้าในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเรื่องกฎหมายภาษี และดอลลาร์ต้องได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่จะออกมาในวันศุกร์ด้วย

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.06 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.25 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.53 พันล้านบาท

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.66/68 จาก 32.60 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.768/790 จาก 38.845 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.73/75 จาก 112.10 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1869/71 จาก 1.1889 เมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากข่าวเรื่องความคืบหน้าในการปฏิรูปภาษี กักตุนให้บาทอ่อนค่าลงมา" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้